

Ăn Mừng Trường Trung Học Bách Khoa Benson Hiện Đại Hóa



Thông Tin Cập Nhật Trường Benson Mùa Xuân 2024

Quá trình xây dựng đã bước vào các giai đoạn cuối và toàn bộ khu vực đang tràn ngập hoạt động. Các công việc hoàn thiện đang được tiến hành ở nhiều nơi trong trường. Tủ trưng bày và tủ khóa đang được lắp đặt ở hành lang và công nghệ đang được đặt trong các lớp

học. Đồ nội thất và thiết bị sản xuất mới cho các chương trình Benson Tech đang được chuyển đến các lớp học trong khi cảnh quan cuối cùng đang được tiến hành. Mọi thứ đang được hoàn thiện để nhân viên và học sinh quay trở lại vào đầu năm học 2024-25.

Các Thiết Kế Nổi Bật

- Cổng chính có ý nghĩa lịch sử cho mọi người tiếp cận với hệ thống an ninh được nâng cấp và tiền sảnh khép kín.
- Cánh mới, 2 tầng không gian học tập chung cho chương trình CTE và học thuật nòng cốt.
- Sân làm việc của CTE có không gian làm việc có mái che và lớp học ngoài trời.
- Một khu sinh hoạt chung/nhà ăn dành cho học sinh nằm ở trung tâm được kết nối với một sân khép kín được coi là trung tâm của trường học mới.
- Nâng cấp thính phòng vẫn giữ được nét lịch sử đồng thời bổ sung các công nghệ chiếu sáng và nghe nhìn mới nhất.
- Phòng Cộng Đồng mới để tạo điều kiện tương tác với cựu học sinh, các đối tác trong ngành và cộng đồng.
- Các khu vực linh hoạt dành cho học sinh để hợp tác, làm việc nhóm nhỏ và tương tác xã hội.
- Phòng di sản Cựu Học Sinh sẽ trưng bày một số hiện vật lịch sử lừng lẫy của trường và là không gian tụ tập thân mật cho Cựu Học Sinh Benson Tech.

Dòng thời gian dự án

MÙA XUÂN 2019 - MÙA HÈ 2021
Thiết Kế & Cấp Phép Xây Dựng

Thiết Kế Sơ Đồ / Phát Triển Thiết Kế / Hồ Sơ Xây Dựng / Cho Phép Xây Dựng

MÙA THU 2021 - MÙA HÈ 2024
Xây Dựng

Học sinh và nhân viên tạm thời di chuyển trong quá trình xây dựng

MÙA THU 2024
Hoàn Thành

Trường Benson được hiện đại hóa hoàn toàn mở cửa

Ăn Mừng Trường Trung Học Bách Khoa Benson Hiện Đại Hóa



Lối Vào Sân Phía Nam với Các Tấm Pin Mặt Trời và Sân Mái của Phòng Thí Nghiệm Sinh Học

Biến Đổi Trường Bách Khoa Benson Lịch Sử

Việc xây dựng bắt đầu vào mùa thu năm 2021 để hiện đại hóa hoàn toàn Trường Bách Khoa Benson. Việc tu sửa bao gồm việc trang bị thêm để chống địa chấn cho bốn tòa nhà lịch sử với những nâng cấp hoàn chỉnh về sức khỏe và an toàn. Phòng tập thể dục lớn đã được nâng cấp thành nơi trú ẩn khẩn cấp Loại IV, với sự hợp tác của Chương Trình Tài Trợ Trang Bị Chống Địa Chấn (SRGP) của Oregon.

Năm tòa nhà mới đã được bổ sung thêm không gian học tập hiện đại về giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp (CTE) cho các chương trình xây dựng, sản xuất, điện, kỹ thuật, nghề y tế, phương tiện kỹ thuật số, khoa học máy tính, ô tô và phát thanh truyền hình.

Phòng ăn/không gian sinh hoạt chung nằm ở trung tâm được kết nối với một khoảng sân khép kín và là tâm điểm mới cho đời sống học sinh. Khuôn viên trường học hiện đại hóa này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và thu hút các thế hệ học sinh Portland đa dạng trong tương lai.

Tòa Nhà Sáng Tạo Thân Thiện Với Trái Đất

Toàn bộ khuôn viên trường Bách Khoa Benson được thiết kế chú trọng đến tính bền vững, ánh sáng ban ngày tự nhiên và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon của trường. Mảng năng lượng mặt trời lớn của trường dự kiến sẽ cung cấp khoảng 314 MWh năng lượng tái tạo. Ngoài ra, hơn 40 cây mới đã được trồng để thu giữ carbon và tăng bóng mát. Tòa nhà cũng sẽ vượt xa tiêu chuẩn PPS của LEED Silver dành cho các tòa nhà được tu sửa lại.



Lễ Khai Trương

Hãy cùng chúng tôi tham dự Lễ Khai Trương Trường Trung Học Bách Khoa Benson được hiện đại hóa hoàn toàn vào Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 9 Năm 2024, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Buổi lễ sẽ bao gồm Lễ Cắt Băng Khánh Thành đặc biệt, sau đó là các chuyến tham quan khuôn viên trường mới.



Để biết thêm thông tin và cập nhật xin truy cập trang web Hiện Đại Hóa Benson <http://BensonBond.pps.net>